



ที่ รอ ๕๔๘๐๑/ว ๑๒๒

สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร  
เลขที่ ๒๒๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชุมพร  
อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด  
๔๕๒๕๐

๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การรับลงทะเบียนคนพิการเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน กำนันตำบลชุมพร/ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑-๑๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการของ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๗ ให้คนพิการที่ได้จด  
ทะเบียนคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ย  
ความพิการด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลำเนา ณ ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด และมีสิทธิ รับเงินเบี้ยความพิการในเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย เทศบาลตำบลชุมพร  
จึงขอความร่วมมือจากท่านดำเนินการประชาสัมพันธ์แนวทางการลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความ  
พิการ รายละเอียดตามประกาศที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอกลักษณ์ นนทะภา)  
นายกเทศมนตรีตำบลชุมพร

สำนักปลัด

ฝ่ายอำนวยการ

งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน

โทร ๐๔๓ ๐๓๐ ๕๑๗,๐๘๘ ๕๙๕ ๐๐๘๘

โทรสาร

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [Saraban\\_๐๕๔๕๑๕๐๑@dla.go.th](mailto:Saraban_๐๕๔๕๑๕๐๑@dla.go.th)



**ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร**  
**เรื่อง การรับลงทะเบียนคนพิการเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**

\*\*\*\*\*

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๗ ให้คนพิการที่ได้จดทะเบียนคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลำเนา ณ ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด และมีสิทธิ รับเงินเบี้ยความพิการในเดือนถัดไป นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย เทศบาลตำบลชุมพร จึงขอประกาศให้คนพิการที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ และมีความประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการไปติดต่อยื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียน ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่เทศบาลตำบลชุมพรได้ประกาศกำหนด โดยคนพิการที่จะมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ จะต้องมีความสมบูรณ์ ดังต่อไปนี้

**๑. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ**

ผู้มีคุณสมบัติได้รับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ต้องเป็นผู้มีความสมบูรณ์และไม่มีความพิการต้องห้าม ดังต่อไปนี้

- (๑) มีสัญชาติไทย
- (๒) มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน
- (๓) มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมสุขภาพชีวิตคนพิการ
- (๔) ไม่เป็นผู้บุคคลที่อยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ

**๒. ขั้นตอนการยื่นและวิธีการพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ**

ให้คนพิการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลำเนา ณ ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด และมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในเดือนถัดไป โดยมีหลักฐานขอรับเงินเบี้ยความพิการ ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ดังต่อไปนี้

๑. บัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมสุขภาพชีวิตคนพิการ
๒. ทะเบียนบ้าน

๓. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับกรณีและผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการผ่านธนาคาร ในการยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการจะต้องแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการโดยรับเงินสดด้วยตนเอง หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี

ในกรณีที่คนพิการเป็นผู้เยาว์ซึ่งมีผู้แทนโดยชอบ คนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถ ให้ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี ยื่นคำขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทนดังกล่าว

โดยคนพิการที่มีอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี ได้รับเบี้ยความพิการ ๑,๐๐๐ บาท ต่อคนต่อเดือน  
และคนพิการมีอายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์หรือมากกว่าในเดือนนั้น จะมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการ ๘๐๐ บาท

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายเอกลักษณ์ นนทะภา)  
นายกเทศมนตรีตำบลชุมพร